
 
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2567 
วันพุธที ่17 มกราคม 2567 

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที ่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายพีรพล  
กนกวลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการจัดทำแผนเผชิญเหตุและแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
เหตุขัดข้องกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (monorail) 
 1.2 สภากรุงเทพมหานครต้อนรับนักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนปิยะจิตวิทยา  
เขตสวนหลวง จำนวนรวม 106 คน ที่ได้มาร่วมรับฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องสังเกตการณ์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้จากประสบการณ์
ตรงนอกชั้นเรียน 
 - ที่ประชุมรับทราบ 

 
2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่  19 เมษายน 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
3. กระทู้ถาม 

กระทู้ถามสดของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการ
ร้านอาหารบนถนนบรรทัดทอง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ   
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 
4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

ขอความเห็นชอบในโครงการรับมอบงานทรัพย์สินระบบการเดินรถ  (ไฟฟ้าและเครื่องกล) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในโครงการรับมอบงานทรัพย์สินระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 เพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
5. เรื่องท่ีเสนอใหม…่ 
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5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรทางการแพทย์ด้านจิตเวชให้ครอบคลุมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ 
เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.2 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง

คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

5.3 ญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อม 
และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคาร สะพาน เพ่ือรองรับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)  
ที่เพ่ิมมากขึ้น 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.4 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา

สะพานข้ามคลองแบบเก่าที่มีความโค้ง สูง และชัน เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชน 
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่

เจ้าของญัตติเสนอ 
5.5 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาสถานที่ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ิม 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.6 ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้าง

โรงพยาบาลสัตว์สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ขอขยายเวลาการศึกษา 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับแต่ 

วันครบกำหนด (วันที่ 22 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 21 เมษายน 2567 
 
 
 

6.2 คณะกรรมการ… 
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6.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เข้ามาปรับใช้
การปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับแต่ 
วันครบกำหนด (วันที่ 20 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 19 เมษายน 2567 

 
 

เลิกประชุม เวลา 16.25 น. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


